



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 16-11-2014

Chúa nhật 33 Thường niên

Vào mà hưởng niềm vui

LỜI CHỨA: Mt 25, 14-30

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây”. Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây”. Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của

(xem tiếp trang 2)

Hội nghị Thường niên 2014 Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam

K'Long – Đà Lạt

04-05-06/11/2014



Hội nghị thường niên Liên hiệp Bề Trên Thượng cấp Việt Nam (LHBTTCVN) năm 2014 được tổ chức tại Trung tâm Don Bosco K'Long, thuộc giáo phận Đà Lạt từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 11 năm 2014, với chủ đề: “Được Thánh hiến để thi hành Sứ vụ”.

1. Có 147 đại biểu tham dự là các Bề

trên và đại diện Bề trên thuộc các đơn vị Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn Tông đồ trong toàn quốc.

2. Hội nghị thường niên LHBTTCVN năm 2014 vui mừng chào đón Đức cha Antôn Vũ Huy Chương giám mục giáo phận Đà Lạt đến chủ sự Thánh lễ Khai mạc và các thuyết trình viên là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Độ, Giám mục giáo phận Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ / HDGMVN; Đức cha Giuse Đình Đức Đạo, Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo / HDGMVN; Linh mục Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP; Linh mục Vinh Sơn Phạm Đình Khoan, SJ; Linh mục Giuse Nguyễn Thịnh Phước, SBD và Sr. Thecla Trần Thị Giông, Dòng Đức Bà.

(xem tiếp trang 4)

Đại hội Thế giới các Gia đình lần thứ VIII bắt đầu nhận ghi danh tham dự

WHĐ (12.11.2014) – Hôm thứ Hai 10-11-2014, tại Khóa họp Đại hội Toàn thể Mùa thu 2014 của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đang diễn ra tại Baltimore, Đức Tổng giám mục Charles Chaput, Tổng giáo phận Philadelphia, thông báo: Đại hội Thế giới các Gia đình lần thứ VIII đã bắt đầu nhận ghi danh tham dự.

Đại hội Thế giới các Gia đình diễn ra từ 21 đến 25 tháng Chín 2015; hy vọng Đức Thánh Cha Phanxicô cũng sẽ tham dự Đại hội này.

Đức Tổng giám mục Chaput cũng công bố danh tính một số diễn giả sẽ phát biểu tại Đại hội với các nội dung được mọi người mong đợi.

Đại hội Thế giới các Gia đình diễn ra giữa hai khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, khóa



WORLD
MEETING OF
FAMILIES

2015 Philadelphia

ngoại thường và khoá thường lệ, và vì thế nằm trong bối cảnh Giáo hội tập trung suy tư trong hai năm về sứ vụ của gia đình và các vấn đề gia đình.

Thông tin về Đại hội và thể lệ ghi danh tham dự được phổ biến trên trang web chính thức của Đại hội: <http://www.worldmeeting2015.org> ■

(Zenit)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!” Ông chủ đáp: “Hỡi tên đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Người đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý người phải gởi số bạc của ta cho các chủ ngân hàng, để khi ta đến, ta thu hồi của thuộc về ta cùng với số lời chứ! Vậy các người hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiền răng.”

SUY NIỆM

Người ta vẫn hay có cái nhìn tĩn và buồn về đời sống Kitô hữu. Đó là một đời sống cam chịu, nhẫn nhục, cúi đầu vâng phục Ý Chúa, một đời sống khổ đau vì phải bước theo Chúa Giêsu vác thánh giá. Nhìn như thế đúng nhưng không đủ. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một cái nhìn khác, tươi tắn hơn nhiều, chủ động và tích cực hơn nhiều.

Thiên Chúa được ví như một ông chủ sắp đi xa. Vì tin tưởng các đầy tớ của mình, nên khi vắng nhà (c. 14), ông không ngại giao phó cho họ những món tiền rất lớn, tùy khả năng. Người được năm yến, kẻ được hai, người được một (c. 15). Mỗi yến bạc tương đương với sáu ngàn ngày công. Hẳn các đầy tớ hiểu ý chủ muốn mình đầu tư sinh lợi. Anh nhận được năm yến đã đi ngay lập tức và làm ăn với số vốn ấy. Chúng ta không rõ anh đã đầu tư thế nào và bao lâu, chỉ biết anh đã sử dụng cách hiệu quả những gì anh nhận được. Sau một thời gian, tiền lời bằng số vốn bỏ ra. Anh nhận được hai yến cũng vậy, cũng sinh lợi được hai yến khác. Anh được một yến cũng đi, nhưng là đi đào lỗ dưới đất để chôn giấu yến bạc (c. 18). Anh không dám đầu tư vì sợ làm ăn lỗ lã. Anh sợ số bạc lớn bị mất, nên anh muốn chôn giấu nó cho an toàn.

Khi ông chủ trở về để nghe báo cáo sổ sách của các đầy tớ, ông đã khen hai anh đầy tớ vất vả làm ăn bằng những lời giống nhau: “Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tốt lành và trung tín! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh”

(xem tiếp trang 3)

Những bổ nhiệm mới tại Giáo triều Roma



WHĐ (09.11.2014) – Sáng thứ Bảy 08-11-2014, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố các bổ nhiệm sau đây tại Giáo triều Roma:

– Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức hồng y người Mỹ *Raymond Leo Burke* – cho đến nay là Chủ tịch Tối cao Pháp viện Tòa Thánh – vào chức vụ Bảo trợ Hội hiệp sĩ Malta. Đức hồng y Burke kế nhiệm Đức hồng y Paolo Sardi người Ý, 80 tuổi. Hồng y Bảo trợ Hội hiệp sĩ Malta là đại diện của Đức Thánh Cha, đặc biệt có trách

vụ “thăng tiến các lợi ích thiêng liêng của Hội và của các thành viên”.

– Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục người Pháp *Dominique Mamberti* – cho đến nay là Thư ký Phủ Quốc vụ khanh đặc trách quan hệ với các quốc gia (Bộ trưởng ngoại giao) – làm Chủ tịch Tối cao Pháp viện Tòa Thánh.

– Cuối cùng, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục người Anh *Paul Richard Gallagher*, Tổng giám mục hiệu tòa Hodelm và hiện đang là Sứ thần Tòa Thánh tại Australia, vào chức vụ Thư ký Phủ Quốc vụ khanh đặc trách quan hệ với các quốc gia (Bộ trưởng ngoại giao). Cùng với chức vụ này, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng thay thế Đức Tổng giám mục Mamberti trong chức vụ Thư ký Ủy ban Liên bộ đặc trách Giáo hội tại Đông Âu. ■

(Vatican Radio)

Liên Hội đồng Giám mục Âu châu họp Hội nghị về truyền thông

WHĐ (07.11.2014) – Tác động của truyền thông kỹ thuật số trên việc suy tư và sống đức tin là gì? Gặp gỡ ảo có phải là truyền thông và là cơ hội cho gặp gỡ đích thực không? Và chứng từ Kitô giáo được thể hiện trong thế giới kỹ thuật số như thế nào? Đó là một số đề tài mà các giám mục đặc trách truyền thông xã hội của các Hội đồng Giám mục thuộc châu Âu, cùng với các chuyên gia, sẽ thảo luận tại Hội nghị Athína (Hy Lạp) dưới ánh sáng Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 2014 của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Hội nghị có chủ đề “*Truyền thông là gặp gỡ, giữa tính xác thực và tính thực dụng*”, do Ủy ban Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Âu châu (CCEE) tổ chức từ ngày 3 đến 5-11-2014 và dưới sự chủ trì của Đức cha José Ignacio Munilla Aguirre, Giám mục San Sebastián (Tây Ban Nha); đặc biệt còn có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông xã hội, Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celli.

Hội nghị quy tụ 30 giám mục, với sự trợ giúp của các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông xã hội, như cha *Antonio Spadaro S.J.*, giám đốc tạp chí “*La Civiltà Cattolica*”; giáo sư *Arturo Merayo Perez*, giảng viên Khoa Truyền thông của Đại học Murcia (Tây Ban Nha); và cha



Roderick Vonhögen, người sáng lập mạng “*Star Quest Production Network*” và Trideo TV (Hà Lan).

Tại Hội nghị, tiến sĩ *Sebastianos Roussos*, giám đốc Văn phòng Truyền thông của Hội đồng Giám mục Hy Lạp, có bài giới thiệu về hoạt động của Văn phòng này trong lĩnh vực truyền thông xã hội.

Ngày thứ Tư 5-11, các tham dự viên đến thăm Kórinthos. Trong chuyến đi, Đức giám mục *Dimitri Salachas*, Giám mục Tông toà Giáo hội Công giáo Hy Lạp nghi lễ Byzantine, chia sẻ đề tài “*Truyền thông của Thánh Phaolô từ Areopagus đến Kórinthos*”.

Hội nghị cũng được nghe các bài tham luận của vị tân Tổng giám mục Athína, Đức Tổng giám mục *Sebastianos Rossolatos*, và Sứ thần Tòa Thánh tại Hy Lạp, Đức Tổng giám mục *Edward Joseph Adams*. ■

(news.va)

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho Hội đồng Giám mục Pháp

WHĐ (08.11.2014) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp cho các giám mục Pháp nhân dịp Hội đồng Giám mục Pháp nhóm họp Đại hội toàn thể Mùa Thu tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức từ ngày 4 đến 9 tháng Mười Một 2014.



Trong sứ điệp do Đức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin viết nhân danh Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha ca ngợi tình liên đới của các giám mục Pháp dành cho Giáo hội đang đau khổ ở Trung Đông và ngài kêu gọi họ hãy luôn là một Giáo hội “mở rộng cửa” cho những người gặp khó khăn.

Sứ điệp viết:

“Nhân dịp Đại hội toàn thể Hội đồng Giám mục Pháp diễn ra tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn bày tỏ sự gắn gũi thiêng liêng của ngài

với anh em; ngài cầu xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức, cho công việc của anh em khởi lại nhiệt t ì n h

truyền giáo của các giáo phận của anh em để loan báo niềm vui Tin Mừng tại đất nước của anh em.

Khoá họp này diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, vì tiếp theo sẽ là cuộc gặp gỡ của các chủng sinh trên toàn nước Pháp và Đại hội các tu sĩ Pháp. Đức Thánh Cha mong muốn các sự kiện này, trước khi bước vào Năm Đời sống Thánh hiến, không những là nguồn an ủi và hy vọng cho anh em là các mục tử của Giáo hội, mà còn cho toàn thể Dân Chúa.

(xem tiếp trang 4)

Quyển Kinh Thánh thứ 125 triệu của Trung Quốc

WHĐ (11.11.2014) – Trung Quốc vừa phát hành quyển Kinh Thánh thứ 125 triệu tại nhà in Kinh Thánh lớn nhất thế giới của quốc gia này, tờ *Financial Times* của Anh số ra ngày 7-11 vừa cho biết như trên. Nhà máy in ở phía nam thành phố Nam Kinh do Tổ chức Amity điều hành. Đây là một tổ chức từ thiện của Giáo hội Tin Lành được chính phủ Trung Quốc cho phép hoạt động, có liên kết với Liên hiệp Thánh Kinh Hội. Kể từ khi nhà in bắt đầu hoạt động vào năm 1987, đã có 65,7 triệu quyển Kinh Thánh được ấn hành bằng 10 ngôn ngữ của Trung Quốc cho các Kitô hữu trong nước, cũng như 59,3 triệu quyển bằng 90 ngôn ngữ khác và được phát hành sang 70 quốc gia khác.

Khi đảng Cộng sản giành quyền kiểm soát Trung Quốc sau cuộc cách mạng năm 1949, quốc gia này có 3,3 triệu người Công giáo. Nhà nước Trung Quốc Cộng sản đã tìm cách xoá sạch tôn giáo. Năm 1951, chính phủ trục xuất các thừa sai nước ngoài, cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vatican và năm 1957 thành lập Giáo hội riêng



của mình là Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, tách khỏi Giáo hội Công giáo Roma do Đức giáo hoàng lãnh đạo. Trung Quốc bắt bớ Giáo hội trong nhiều năm cho đến khi lập lại tự do tôn giáo một phần và phóng thích các linh mục đã bị bắt giam từ cuối những năm 1970.

Theo số liệu chính thức, Trung Quốc có khoảng 30 triệu Kitô hữu, nhưng các nguồn tin độc lập đáng tin cậy hơn ước tính số người Công giáo và Tin Lành tại quốc gia này vào khoảng 100 triệu, trong khi số đảng viên Cộng sản Trung Quốc là 86,7 triệu. ■

(Vatican Radio)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

(c. 21. 23). Còn anh đây tớ chôn giấu yếm bạc dưới đất vì sợ hãi ông chủ, đã bị chủ chê là đầy tớ xấu xa và biếng nhác. Yếm bạc của chủ còn nguyên chẳng hề là điều đáng tự hào. Ông chủ ngạc nhiên vì tại sao anh lại không gửi tiền vào ngân hàng để đồng vốn có thể sinh lợi (c. 27). Anh bị tước mất yếm bạc anh đã giữ kỹ, và tống vào chỗ tối tăm. Một đầy tớ không sinh lợi từ số vốn được trao là một đầy tớ vô dụng (c. 30).

Mỗi Kitô hữu cũng là một người đầy tớ, một quản lý của Chúa, được tin cậy giao phó, được yêu cầu đầu tư, được mong mỗi sinh lợi. Sống đời Kitô hữu là chấp nhận dùng tất cả khả năng của mình (c. 15) để làm cho những gì Chúa ban sinh lợi nhiều nhất. Điều đó cần đến công sức, tính toán, sáng tạo, và nhất là tình yêu. Yếm bạc là khả năng và hoàn cảnh thuận lợi để ta làm việc cho Chúa. Kitô hữu không phải là người thích an nhàn hay hưởng thụ. Họ nỗ lực phấn đấu từng ngày để đời mình sinh hoa trái cho Chúa. Ngày Phán xét, chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên nỗ lực sinh lợi của mình. Mỗi người chúng ta không rõ mình đã nhận bao nhiêu yếm bạc. Điều quan trọng là không được giấu đi, và vui vẻ tận dụng điều mình có.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng.

Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết, dở dang, còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa.

Chúa đâu muốn đến để hủy diệt, Chúa đâu muốn mất một người nào...

Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ.

Xin nuôi dưỡng nơi chúng con niềm tin vững vàng và niềm hy vọng nồng cháy, để tất cả những gì chúng con làm đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

3. Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị, các Bề trên đã lắng nghe những đề tài chia sẻ và thuyết trình về một số vấn đề liên quan đến đời sống và sứ vụ của đời sống thánh hiến:

– Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Độ chia sẻ với Hội nghị về “Hiện trạng đời sống Tu trì tại Việt Nam”, giải đáp thắc mắc về cách thức tổ chức “Năm Đời sống Thánh hiến”, gợi ý các sinh hoạt trong Năm Đời sống Thánh hiến và trình bày về nội quy của Ủy ban Tu sĩ đã được HĐGMVN phê chuẩn.

– Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo đã trình bày đề tài: “Giáo huấn của Giáo hội về thánh hiến và sứ vụ”

– Linh mục Vinh sơn Phạm Xuân Hưng, OP đã trình bày đề tài: “Nhận định về thánh hiến và sứ vụ của tu sĩ”

– Linh mục Vinh sơn Phạm Đình Khoan, SJ đã trình bày đề tài: “Cộng đoàn tu sĩ thi hành sứ vụ”

– Linh mục Giuse Nguyễn Thịnh Phước, SDB đã trình bày đề tài: “Đào tạo người tu sĩ để thi hành sứ vụ”

– Linh mục Giuse Trần Hòa Hưng, Giám tỉnh Dòng Don Bosco, Chủ tịch LHBTTTCVN chia sẻ về đề tài: “Quyền bính và sứ mạng”

– Nữ tu Thecla Trần Thị Giông, Dòng Đức Bà đã trình bày đề tài: “Hướng dẫn cộng đoàn để thi hành sứ vụ”

4. Hội nghị cũng đã nghe Ban Điều Hành LHBTTTCVN báo cáo Tổng kết hoạt động và về Quỹ tài chánh của Liên hiệp trong năm 2014.

5. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các Bề trên thảo luận với các đề tài được gợi ý từ các bài chia sẻ và thuyết trình của quý Đức cha, quý cha và quý soeur.

6. Sau khi thảo luận và trao đổi chung tại Hội trường với sự chủ sự và hướng dẫn của cha Chủ tịch LHBTTTCVN, Hội nghị đã đúc kết một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Liên hiệp trong thời gian tới; những vấn đề đào tạo và huấn luyện giới tu sĩ, đặc biệt là đối với các tu sĩ trẻ; đồng thời đề ra các sinh hoạt cụ thể trong Năm Đời sống Thánh hiến, cũng như thảo luận về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội LHBTTTCVN nhiệm kỳ V vào năm 2015 và giao trách nhiệm cho Ban Điều hành đưa ra chương trình và kế hoạch thực hiện.



WHĐ (09.11.2014) – Các chợ của thành phố Mosul hiện nay tràn ngập đồ đạc và vật dụng cướp được trong những ngôi nhà của các Kitô hữu bỏ lại. Tài sản bị cướp được đưa ra bán với giá hời. Chính các cư dân của Mosul cho biết điều này.

Các chiến binh thánh chiến đã cướp đi mọi thứ trong các căn nhà của các Kitô hữu là những người đã phải chạy trốn lúc các binh lính tràn vào thành phố. Các chiến binh nói rằng những

thứ này là “tài sản” của Nhà nước Hồi giáo.

Hiện nay các đồ đạc và vật dụng trong nhà đều được bày bán tại các chợ ở trung tâm, hai bên bờ sông Tigris là con sông chia đôi thành phố. Các cư dân ở Mosul cho biết họ tránh xa các quầy hàng bán các vật dụng sở hữu của các đồng hương Kitô hữu của họ.

Theo một nguồn địa phương, “ngay cả trong việc bán máy truyền hình và các thiết bị khác, những người ủng hộ cuồng tín nhất cái gọi là Caliphate cũng thể hiện một cách nào đó việc từ khước nền văn minh và hiện đại. Họ nói rằng họ muốn trở lại thời quá khứ. Trong thế giới mà họ muốn xây dựng, không có chỗ cho các dụng cụ dùng để nghe nhạc, không có chỗ cho văn hóa và thông tin”. ■

(Fides)

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho Hội đồng Giám mục Pháp

Các đề tài mà anh em đã chọn cho Khoá họp này phản ánh mối quan tâm của anh em muốn xây dựng một Giáo hội “mở rộng cửa”, có chỗ cho tất cả những ai gặp khó khăn trong cuộc sống.

Thánh Thần Chúa giúp chúng ta mở ra những con đường mới để Lời Sự Sống được ban tặng cho mọi người.

Đức Thánh Cha khích lệ anh em trên

con đường – tuy khó khăn nhưng cũng đầy phấn khởi – thông truyền tình yêu mà chúng ta nhận được cho người khác. Đặc biệt, ngài mời gọi anh em kiên trì và quảng đại bày tỏ tình liên đới của anh em và của các giáo phận của anh em với các Kitô hữu ở Trung Đông đang chịu thử thách lớn lao cũng như những người đang đau khổ ở nhiều nơi trên thế giới.

Đức Thánh Cha phó thác các giám mục Pháp, những người cộng tác và các giáo phận của các ngài cho lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Bernadette, và ngài ưu ái ban Phép lành Toà Thánh cho tất cả anh em.

Xin gửi đến anh em sứ điệp này trong niềm vui của Đức Thánh Cha, và tôi đoán chắc sẽ cầu nguyện cho công việc của anh em được thành công tốt đẹp”.

Đại hội toàn thể Hội đồng Giám mục Pháp quy tụ 200 người, gồm 117 giám mục đang làm mục vụ, 14 giám mục nghỉ hưu và 11 giám mục nước ngoài. Ngoài ra còn có 16 khách mời và 10 người là thành viên của các Văn phòng quốc gia trực thuộc các Ủy ban của Hội đồng Giám mục. ■

(Vatican Radio)

Hội nghị thường niên LHBTTTCVN năm 2014 đã khép lại, nhưng những thành quả và bầu khí hiệp thông huynh đệ đầy tình thân ái của Hội nghị chắc chắn sẽ đem lại cho các thành viên của Liên hiệp một niềm vui và một sự hứng khởi mới trong sứ vụ phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Giáo hội và phục vụ tha nhân, đồng thời sẽ góp phần thúc đẩy những người sống đời thánh hiến tại Việt Nam, càng ngày càng trở nên những chứng nhân loan báo Tin Mừng giữa thời đại hôm nay. ■

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**